



دفتر مقام معظم رهبری

www.rajshahi.ir

หน้าที่ของประชาชาติอิสลามในการปกป้องชาวปาเลสไตน์ - 8 /Jul/ 2016

ประธานและเจ้าหน้าที่ตุลาการเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ในการพบปะครั้งนี้ท่านได้ชี้ถึงความโปร่งใสในระบบการพิจารณาคดีและความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความสุขของประชาชนนั้นเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญและเป้าหมายพื้นฐานของตุลาการ อีกทั้งได้ชี้ถึง "วันศุกร์สากล" ที่กำลังจะมาถึง โดยถือว่า ด้วยความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าในวันศุกร์นี้จะเป็นอีกสุครึ้นหนึ่งที่เราจะตะโกนอย่างกึกก้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งประเทศอิหร่าน และทั่วทุกมุมโลกเพื่อปกป้องพี่น้องที่ถูกกดขี่ใน "ปาเลสไตน์" และสิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญเหนือประชาชาติอิสลามที่จะต้องปกป้องบรรดาผู้ถูกกดขี่

ในช่วงแรกท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้รำลึกถึง ท่านชะฮีด เบเฮชตี ผู้ก่อตั้งตุลาการ ที่เป็นผู้บริหารจัดการ เจริญผลลาด เด็ดขาด ไหวพริบและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกล่าวขอบคุณในความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของประธาน บรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงานตุลาการทุกท่าน

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชื่นชม ประธานตุลาการ ที่เป็นบุคคลสำคัญ เป็นผู้ สุชุมและรอบคอบทุกด้านว่า หน่วยงานตุลาการนั้นในด้านของพันธกิจหลัก เช่น การตรวจสอบผู้พิพากษาในการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันอาชญากรรม และการเข้าร่วมของหัวหน้าตุลาการในสภาชั้นสูงและสภานโยบายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า เพราะความสำคัญอันนี้ทำให้ การกระทำที่เป็นแบบอย่างของตุลาการจึงมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันนั้นหน่วยงานตุลาการก็ยังคงเป็นเป้าหมายของการโจมตีและการโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนักเช่นกัน

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า การโฆษณาชวนเชื่อที่มีความอคติของสื่อต่างประเทศและการโจมตีตุลาการนั้นได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นในวันนี้ เนื่องจากจุดยืนของการปฏิวัติ ค่านิยมและความชัดเจนตรงไปตรงมาของประธานฝ่ายตุลาการและบรรดาคณะผู้บริหารระดับสูงของตุลาการ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เน้นย้ำถึงความพึงพอใจของประชาชนอันเป็นหน้าที่หลักของอิสลามและเป็นพื้นฐานขั้นต้น ซึ่งการ "ปกป้องและรักษาความโปร่งใสของตุลาการ" เป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดความพอใจของประชาชน และกล่าวว่า ย้ำว่า จะต้องมีการจัดการอย่างจริงจัง และเด็ดขาดต่อผู้กระทำผิดและสร้างความเสียหายในทุกจังหวัดและทุกเมือง และการกระทำเช่นนี้ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้กำชับให้มีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดการกับผู้กระทำผิดในหน่วยงานตุลาการ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า จะเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กระทำการทุจริตภายในองค์กรตุลาการและการกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม ซึ่งนอกเหนือไปจากการทรยศต่อผู้บริหารและพนักงานของข้าราชการแล้วยังถือเป็นการ ทรยศต่อประชาชนอีกด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การวางแผน และการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ การป้องกันอาชญากรรมและการปฏิรูปข้อกฎหมายของตุลาการเป็นข้อกำหนดที่มีความสำคัญของตุลาการ และกำลังขับที่นำพอใจของตุลาการ พร้อมกับเน้นย้ำอีกครั้งถึงความจำเป็นที่จะต้องลดโทษในรูปแบบของการคุมขังว่า ในเรื่องนี้ควรปรึกษากับบุคคลระดับมีอาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อกำหนดและวางแผนในการเปลี่ยนและแทนการจำคุก

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรม ว่า สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากและมันเหนือภาระหน้าที่ของตุลาการซึ่งต้องใช้ความคิด ความรู้และประสบการณ์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า หนึ่งในงานที่สำคัญของตุลาการและศาลยุติธรรมคือการประชาสัมพันธ์และการสะท้อนด้านบริการให้กับประชาชนได้รับรู้

และกล่าวเสริมว่า ในการสะท้อนครั้งนี้หน่วยงานตุลาการจำต้องทำงานอย่างหนักและต้องใช้วิธีการใหม่และน่าสนใจในการนำเสนอข้อมูลและการโฆษณา



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าการสอนให้ความรู้แก่ประชาชนในประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นทางกฎหมายทั่วไปนั้นจะช่วยลดการติดต่อกับตุลาการได้พอสมควร และกล่าวย้ำแก่บรรดาเจ้าหน้าที่ตุลาการ ว่า ^ف_ر จึงให้ความสำคัญและพิจารณาเป็นพิเศษในประเด็นการให้คำแนะนำทางกฎหมายให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าการดำเนินการและเฝ้าติดตามอย่างจริงจังของตุลาการในสิทธิกฎหมายต่างประเทศก็เป็นสิ่งจำเป็น และกล่าวเสริมว่า ควรบรรจุไว้ในวาระการประชุมของตุลาการ ในการติดตามสิทธิของอิหร่านที่ได้รับการละเมิดเนื่องจากการคว่ำบาตร

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ได้ชี้ถึงศาลของอเมริกาที่ต้องการยึดสินทรัพย์ของอิหร่านภายใต้ข้ออ้างและข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จและไม่มีมูลความจริง ว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนของอิหร่านผ่านการคว่ำบาตรนั้น ในความจริงแล้วจะต้องมีการฟ้องร้องในเวทีระดับโลก

"การเรียกร้องสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการก่อการร้ายนับพันคนในอิหร่าน"

"การดำเนินคดีกับรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนฆาตกรที่สังหารเหยื่อผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ทั้งที่อยู่เบื้องหลังและเปิดเผย " และ

"การปกป้องสิทธิตามกฎหมายของชาวมุสลิมที่ถูกกดขี่ทั่วโลก"

เป็นเรื่องที่ท่านผู้นำสูงสุดได้กำชับและแนะนำให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ตุลาการ

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า "การฟื้นฟูสิทธิมนุษยชนที่นับถือศาสนาอิสลามในทั่วโลก" คืออีกหนึ่งหน้าที่ของตุลาการ และกล่าวเสริมว่า สิทธิมนุษยชนที่ตะวันตกกล่าวอ้างนั้นได้ร่างขึ้นมาอยู่บนพื้นฐานที่เป็นเท็จและพื้นฐานที่ผิดๆ และจำเป็นต้องมีการนำเสนอและอธิบายสิทธิมนุษยชนอิสลาม ที่วางอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งและหลักเหตุผล ต่อประชาคมโลกและสังคมนักกฎหมาย

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่าการประกาศอย่างเป็นทางการ "กรณียูเอ็นเห็นชอบและปิดตาต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้และการสังหารเด็ก ๆ ในเยเมนด้วยการรับเงินจากบางประเทศเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน»นั้นเป็นเรื่องอภัยของมนุษยชาติ และกล่าวเสริมว่า เรื่องอื้อฉาวเช่นนี้ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงและควรพิจารณาคดีในเวทีระดับโลก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย้ำในบทสรุปว่า

ตุลาการควรจะต้องเป็นหน่วยงานการปฏิวัติอย่างสมบูรณ์และจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะการปฏิวัติ

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่า ทั้งนี้ปฏิวัตินิยมไม่ใช่พวกหัวรุนแรงและคลั่งไคล้ ตามการโฆษณาชวนเชื่อของบางกลุ่ม แต่ทว่าปฏิวัตินิยมคือ "ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, ความเห็นอกเห็นใจ มีความเป็นธรรม เต็มซาดและมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ "